

# Công an chính quy về xã

Mùa xuân mới đã đến, mùa xuân của bình yên thấp thoáng những nụ cười. Để có những mùa xuân trọn vẹn niềm vui, lực lượng công an nói chung, lực lượng công an xã nói riêng đang ngày đêm bám trụ cơ sở để bảo vệ sự bình yên cho các thôn làng.



Công an xã Thanh Tân (Kiến Xương) kiểm tra cơ sở kinh doanh có điều kiện.

Thực hiện đề án của Bộ Công an về việc bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã, trong năm 2019 Công an tỉnh đã điều động 156 cán bộ, chiến sĩ đảm nhiệm các chức danh công an xã tại 111 địa phương trên địa bàn tỉnh (trong đó 106 trường công an, 46 phó trưởng công an và 4 công an viên). Đây là một trong những giải pháp quan trọng của Công an tỉnh trong việc tăng cường bám dân, bám cơ sở, góp phần làm chuyển biến công tác bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) ở địa phương theo hướng tích cực. Chúng tôi về xã Thanh Tân (Kiến Xương) trước thềm năm mới Canh Tý 2020, diện mạo nông thôn nơi đây đã thật sự đổi thay. Kinh tế phát triển, cuộc sống của người dân ngày được cải thiện, hệ thống giao thông, đường làng ngõ xóm được xây dựng khang trang, sạch đẹp, trường lớp được đầu tư cơ sở vật chất hiện đại, khuôn viên vui chơi rộng rãi, đáp ứng nhu cầu học tập càng cao của con em quê hương. Sự đổi thay ấy khiến cho không khí xuân trở nên rộn rã. Người người, nhà nhà đang nức nở đi mua sắm, sửa sang nhà cửa, treo cờ Tổ quốc để đón Tết trong niềm hân hoan. Trong khuôn viên mượn trang của Quỹ Tín dụng nhân dân xã, Đại úy Bùi Khánh Biên, Trưởng Công an xã Thanh Tân chia sẻ với chúng tôi về công việc của anh sau một năm được điều động làm Trưởng Công an xã. Tháng 1/2019, Đại úy Bùi Khánh Biên,

Huyện Thái Thụy đã triển khai công an chính quy tại 12 xã với 15 đồng chí (12 trưởng, 3 phó). Từ khi lực lượng công an chính quy được tăng cường về xã, trong quá trình công tác đã thường xuyên phối hợp tuyên truyền, vận động quần chúng thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trực tiếp giải quyết các mâu thuẫn, tranh chấp ngay từ cơ sở; thực hiện có hiệu quả các kế hoạch phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; luôn đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc". Trong đó, nhiều đơn vị đã đạt kết quả nổi bật như xã Thụy Phong, xã Thái Thủy là địa bàn phức tạp về ANTT. Sau khi xuống địa bàn, anh em kịp thời nắm tình hình, tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai nhiều biện pháp lập lại ANTT, tình hình an ninh nông thôn đã có chuyển biến rõ rệt. Sự có mặt của lực lượng công an chính quy được cấp ủy, chính quyền và nhân dân rất đồng tình.

Nói về những kết quả đạt được sau một năm đưa công an chính quy về cơ sở, Đại tá Trịnh Đình Thành, Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết: Điều động công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã là chủ trương rất đúng với nhiệm vụ bảo đảm an ninh Tổ quốc hiện nay. Việc bố trí lực lượng công an chính quy tại các xã trọng điểm, phức tạp về tình hình ANTT là giải pháp quan trọng, giúp lực lượng công an tăng cường công tác bám cơ sở, gần dân để thực hiện tốt việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, giữ vững ANTT địa bàn. Mục tiêu, nhiệm vụ và kỳ vọng của Công an tỉnh đặt ra ở mỗi cán bộ, chiến sĩ khi được điều động, phân công về công tác tại các xã trên địa bàn tỉnh phải làm chuyển biến về tình hình ANTT theo hướng tích cực. Sau một năm triển khai thực hiện, cán bộ, chiến sĩ được điều động luôn phát huy tinh thần "Vi nhân dân phục vụ", làm tốt công tác vận động quần chúng, tham gia giải quyết các mâu thuẫn; xây dựng, tổ chức thực hiện có hiệu quả các kế hoạch về phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, kịp thời giải quyết các vụ việc về ANTT xảy ra trên địa bàn theo đúng thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật, góp phần kiểm chế gia tăng tội phạm tại cơ sở.

NGUYỄN TÙNG

# Phát huy vai trò của đoàn thanh niên trong công tác tuyển quân

Những năm qua, tổ chức đoàn thanh niên các cấp trong tỉnh đã phát huy vai trò xung kích, phối hợp thực hiện tốt các bước tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ theo luật định. Nhờ vậy, Thái Bình luôn hoàn thành tốt chỉ tiêu giao quân hàng năm, chất lượng ngày càng nâng cao.

Chị Phan Thị Thủy, Bí thư Huyện đoàn Thái Thụy chia sẻ: Bám sát kế hoạch tuyển quân hàng năm, Huyện đoàn chỉ đạo đoàn các xã, thị trấn phối hợp với các ngành, các hội, đoàn thể địa phương đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của thanh niên đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, thực hiện nghiêm Luật Nghĩa vụ quân sự (NVQS) và tình nguyện lên đường nhập ngũ. Thông qua fanpage trên mạng xã hội Facebook, Huyện đoàn xây dựng sự kiện công dân Thái Thụy hàng hải lên đường nhập ngũ năm 2020; mở đơn tình nguyện online, có các bài viết nhận được hàng nghìn sự tương tác, người xem và chia sẻ. Năm 2020, Huyện đoàn Thái Thụy sẽ chủ trì tổ chức vận động giao lưu tân binh chủ đề "Tiếp bước cha anh, vững bước quân hàng"; phối hợp tặng quà cho gia đình tân binh có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý... nhằm động viên thanh niên trước ngày lên đường nhập ngũ.

Không chỉ ở Thái Thụy, mỗi tổ chức đoàn thanh niên trên địa bàn tỉnh đều có những cách làm sáng tạo, linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tế để nâng cao chất lượng công tác tuyển quân ở địa phương mình. Thời gian qua, Tỉnh đoàn đã phối hợp với Bộ CHQS tỉnh, các tổ chức đoàn thanh niên xã, huyện, thị trấn, xã hội tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự, góp phần giáo dục lòng yêu nước, ý thức trách nhiệm của công dân trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Năm 2019, tổ chức đoàn thanh niên

đến chế độ của quân nhân, gia đình quân nhân tại ngũ cũng như xuất ngũ về địa phương với nhiều hình thức, trên các phương tiện thông tin đại chúng, các trang thông tin của tổ chức đoàn, hội các cấp như: website, fanpage và các trang mạng xã hội Zalo, Facebook... Tổ chức đoàn thanh niên các cấp cùng lực lượng quân sự nắm nguồn, động viên thanh niên tích cực thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự, nhất là thanh niên đi làm ăn xa và thanh niên đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng; đồng thời phối hợp tổ chức tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự cho học sinh các trường THPT, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên trong tỉnh.

Chị Nguyễn Thị Thơm, Phó Bí thư Tỉnh đoàn nhấn mạnh: Tỉnh đoàn còn phối hợp với Hội Cựu chiến binh tỉnh chỉ đạo các cơ sở đoàn, các cấp hội cựu chiến binh tổ chức được 530 buổi nói chuyện tuyên truyền, thu hút hàng nghìn học sinh, thanh niên tham gia; phối hợp với hội liên hiệp phụ nữ, hội nông dân các cấp tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao cho công nhân tại các cơ quan, xí nghiệp trên địa bàn tỉnh. Quá trình tổ chức các hoạt động đều lồng ghép tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự, góp phần giáo dục lòng yêu nước, ý thức trách nhiệm của công dân trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Năm 2019, tổ chức đoàn thanh niên



Đoàn thanh niên xã Nam Trung (Tiền Hải) phối hợp tuyên truyền, vận động thanh niên địa phương lên đường nhập ngũ năm 2020.

TẮT ĐẠT

# Những chuyến xe "mang tri thức" về nông thôn

Mỗi tuần một lần, xe ô tô thư viện lưu động đa phương tiện mang tên "Ánh sáng tri thức" của Thư viện Khoa học tổng hợp tỉnh lại chở sách về các vùng nông thôn phục vụ bạn đọc. Sự có mặt của những chuyến xe đã mang đến niềm vui, sự háo hức cho người dân, nhất là các em học sinh.

Em Trịnh An Chi, học sinh lớp 5A, Trường Tiểu học An Vinh (Quỳnh Phụ) chia sẻ: Xe ô tô của thư viện có rất nhiều sách, giúp chúng em tiếp cận được những cuốn sách hay. Em rất thích đọc sách. Sách giúp em học được nhiều điều về đạo đức, lối sống, cách ứng xử với bạn bè, người lớn tuổi. Em mong xe thư viện lưu động sẽ đến trường nhiều hơn để chúng em được đọc thêm nhiều cuốn sách bổ ích.

Cô giáo Dương Thị Liên, Hiệu trưởng Trường Tiểu học An Vinh cho biết: Tại Trường Tiểu học An Vinh, phong trào đọc sách luôn được quan tâm, chú trọng. Ngoài thư viện của Trường, 19 lớp đều có tủ sách phụ huynh, chia bình quân mỗi học sinh 6 cuốn sách. Việc đọc sách thường được tổ chức vào các giờ sinh hoạt tập thể,



Học sinh Trường Tiểu học An Vinh đọc sách từ xe thư viện lưu động.

giờ ra chơi. Để thu hút học sinh đọc sách, Trường đã triển khai nhiều hoạt động như: giới thiệu sách vào sáng thứ hai hàng tuần, thi giới thiệu sách vào ngày Sách Việt Nam, mỗi học sinh góp một cuốn sách hay... Năm nay, nhà trường vinh dự là điểm đầu tiên được đón xe thư viện lưu động. Khi xe ô tô thư viện

lưu động đa phương tiện về trường, không chỉ riêng học sinh, các thầy cô trong Trường cũng rất thích. Đây là mô hình thư viện nhỏ, cánh tay nối dài đưa sách đến gần hơn độc giả, giúp các em học sinh tiếp cận được nhiều sách hơn và có những trải nghiệm thú vị từ sách.

Xe ô tô thư viện lưu động đa phương tiện được coi là thư viện thu nhỏ với đầy đủ các loại hình thông tin phục vụ bạn đọc. Ngoài sức chứa khoảng 5.000 cuốn sách ở các lĩnh vực, xe còn được trang bị nhiều thiết bị hiện đại như: 6 máy tính, một máy chủ, máy chiếu, loa, tăng âm... Các máy tính được kết nối mạng internet giúp người đọc có thể tìm kiếm thông tin đa dạng hơn.

Bà Vũ Thị Chiên, Giám đốc Thư viện Khoa học tổng hợp tỉnh cho biết: Thái

Bình là 1 trong 44 tỉnh, thành phố trên cả nước được Vụ Thư viện, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các tổ chức, doanh nghiệp trao tặng xe ô tô thư viện lưu động. Để phát huy hiệu quả của xe lưu động, Thư viện đã có kế hoạch tổ chức phục vụ bạn đọc và luân chuyển sách. Thư viện đã phân công 3 cán bộ phục vụ đọc sách, công nghệ thông tin và lái xe. Trước mặt, Thư viện sẽ phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng chương trình phục vụ sách báo lưu động tại các trường tiểu học và THCS trên địa bàn tỉnh. Sau đó, Thư viện sẽ tổ chức phục vụ người dân các xã trên địa bàn tỉnh.

Mỗi tháng 4 ngày, xe thư viện lưu động sẽ về các trường, các địa phương để phục vụ bạn đọc. Lộ trình xe thư viện được chia 4 tuyến theo các huyện: Tiền Hải, Thái Thụy; Hưng Hà, Quỳnh Phụ; Đông Hưng, Vũ Thư; Kiến Xương, thành phố Thái Bình. Mục tiêu Thư viện hướng tới sẽ góp phần tuyên truyền, phổ biến kiến thức cho người dân, cán bộ, học sinh thông qua đọc sách báo,

phát huy vai trò của đoàn thanh niên các cấp trong tỉnh đã phát huy vai trò xung kích, phối hợp thực hiện tốt các bước tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ theo luật định. Nhờ vậy, Thái Bình luôn hoàn thành tốt chỉ tiêu giao quân hàng năm, chất lượng ngày càng nâng cao.

Đến nay, công tác giáo dục quốc phòng - an ninh, huấn luyện quân sự còn có các hoạt động giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng xã hội, các hoạt động tham quan thực tế, về nguồn, an sinh xã hội vì cộng đồng... Ngoài ra, Tỉnh đoàn và Bộ CHQS tỉnh phối hợp tổ chức cuộc thi tìm hiểu 30 năm ngày hội quốc phòng toàn dân và 75 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam. Thông qua triển khai cuộc thi đã tổ chức thêm hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong thời bình; đồng thời, nâng cao nhận thức cho đoàn viên thanh niên, hội viên trong nghiên cứu sáng tạo, thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương.

Để nâng cao chất lượng tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2020, tổ chức đoàn thanh niên các cấp tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị - xã hội tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự và giáo dục ý thức trách nhiệm công dân về nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc bằng các hình thức sinh động, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền, phù hợp với độ tuổi và đối tượng thanh niên; đồng thời, phối hợp làm tốt các chính sách xã hội giúp đời sống của người dân được cải thiện như: trợ cấp, bảo trợ xã hội, hỗ trợ vay vốn giải quyết việc làm, tạo điều kiện cho thanh niên xuất ngũ sớm ổn định cuộc sống...

HOÀNG LANGH



Xe thư viện lưu động được trang bị cả máy tính nối mạng giúp bạn đọc tiếp cận thông tin nhanh hơn.